

**BAN TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
250 NĂM NGÀY SINH
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2015

Số: 80 /BC-BTC

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**Các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du
Đanh nhân văn hóa thế giới (1765-2015)**

Thực hiện Văn bản số 8467-CV/VPTW ngày 15/8/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn bản số 8454/VPCP-KGVX ngày 27/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Ngay sau khi có Nghị quyết số 37C/15 của UNESCO về vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du và được Trung ương Đảng, Chính phủ đồng ý tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện, đề cương tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du; các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức kỷ niệm và các Tiểu ban giúp việc; đồng thời triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.v.v.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Du đối với nền văn hoá Việt Nam và nhân loại. Thu thập thêm được nhiều hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du. Mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân; động viên, tập hợp nhiều tổ chức, lực lượng xã hội trong và ngoài nước tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội; giúp cho mỗi người Việt Nam hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về công tác tuyên truyền:

1.1. Thực hiện Văn bản số 161-HD/BTGTW, ngày 07/10/2015 của Ban Tuyên

giáo Trung ương về việc hướng dẫn tài liệu Tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015); các tỉnh, thành, ngành trong cả nước đã có các văn bản chỉ đạo, triển khai đến tận cơ sở. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức cho Ban Chỉ đạo kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du báo cáo nội dung các hoạt động kỷ niệm tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương.

1.2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du. Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc do họa sỹ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế với khuôn khổ tem 32 x 43 mm, blốc 90 x 90 mm. Mẫu tem thể hiện chân dung tượng Đại thi hào, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du nổi bật ở trung tâm. Phía sau nền là cuốn “Kim Vân Kiều truyện” ấn bản đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ. Mẫu Blốc là những hình ảnh được khai thác từ chất liệu dân gian về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trung tâm blốc là tem hình Nguyễn Du đang miệt mài đèn sách trong thư phòng và ấn bản tác phẩm Truyện Kiều bằng chữ Nôm. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng của bộ tem từ ngày 5/12/2015 đến ngày 30/6/2017.

1.3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2330/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2015 về xây dựng kịch bản và Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; Kế hoạch số 3316/KH-BVHTTDL ngày 10/8/2015 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; Quyết định số 3026/QĐ ngày 09/9/2015 về việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khu vực Bắc Trung bộ và Châu thổ Sông Hồng...; Phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các buổi làm việc, họp báo về kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du tại Hà Nội; chỉ đạo Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương xây dựng bộ phim tài liệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

1.4. Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng, phát hành 01 bộ phim về Nguyễn Du và Truyện Kiều; thường xuyên đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều; truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

1.5. Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản cuốn “Truyện Kiều – Ban văn bản Hội Kiều học Việt Nam hiệu khảo, chú giải”; xây dựng 01 bộ phim về Nguyễn Du và Truyện Kiều (do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Du - thuộc Hội Kiều học Việt Nam thực hiện).

1.6. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Tuần văn hóa, du lịch Đại thi hào Nguyễn Du với các hoạt động lớn như: Triển lãm “Đại thi hào Nguyễn Du và các di vật của gia tộc tại Bắc Ninh”; tổ chức Hội thảo khoa học về Nguyễn Du; tổ chức các buổi nói chuyện về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều tại các cơ quan, trường học trong tỉnh.v.v.

1.7. Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đưa nội dung kế hoạch về kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du vào các chương trình Hội nghị Báo cáo viên hàng tháng; xây dựng nội dung tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm cho báo cáo viên cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền liên quan đến các hoạt động kỷ niệm. Xây dựng trang “Nguyễn Du và Truyện Kiều” trên mạng xã hội Facebook với sự tham gia của gần 5000 thành viên, diễn đàn thường xuyên đăng tải, cập nhật các bài viết, hình ảnh quảng bá về Nguyễn Du và Truyện Kiều trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều bài viết, bài nghiên cứu liên quan đến Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trong đó Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du”. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh liên tục đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, xây dựng chuyên mục “Gặp gỡ đối thoại”, “Văn hóa”, “Diễn đàn văn học nghệ thuật” về Nguyễn Du và Truyện Kiều; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều; phối hợp, hỗ trợ Đài Phát thanh - Truyền hình một số tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội... xây dựng các phim tài liệu, phóng sự về Nguyễn Du và Truyện Kiều.v.v.

Tỉnh Hà Tĩnh đã in 6000 cuốn Tài liệu tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du để phục vụ công tác tuyên truyền. Nội dung Đề cương gồm Nghị quyết 37C của UNESCO về kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du; Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại Thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”. Tổ chức xuất bản ấn phẩm về Nguyễn Du và Truyện Kiều qua các loại hình văn, thơ, nhạc, họa... của các tác giả trong tỉnh.

13/13 huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thi ngâm thơ Kiều, vịnh Kiều... tạo phong trào sâu rộng, lan tỏa tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt là trong các trường học.

2. Về tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn trong dịp kỷ niệm:

2.1. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”. Đối tượng tham dự cuộc thi bao gồm đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ban Tổ chức đã nhận được tổng cộng 210.688 bài dự thi với đầy đủ mọi lứa tuổi, thành phần; 6 tỉnh có người tham gia dự thi đông là: Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An, Tiền Giang và Cần Thơ. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải tập thể và 31 giải cá nhân cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

2.2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức

thành công Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại” tại Hà Nội vào ngày 8/8/2015. Có 108 tham luận của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, trong đó có 16 tham luận của các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đến từ các nước : Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Séc, Đức, Pháp, Đài Loan và Lào. Hội thảo đã được các nhà khoa học quốc tế và trong nước đánh giá cao.

2.3. Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Thư viện Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều”; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Nguyễn Du và truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh”; phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của quê ngoại Kinh Bắc - Bắc Ninh với Nguyễn Du và Truyện Kiều”.

2.4. Tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với các hoạt động gồm:

- Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn và hát dân ca khu vực Bắc Trung Bộ và Châu thổ Sông Hồng với chủ đề “Cung đàn Thúy Kiều” với sự tham gia của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Dân ca làng Mộc Quan Nhân (phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội) và Trung tâm Văn hóa Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

- Tổ chức trưng bày các ấn phẩm Truyện Kiều và các tác phẩm của Đại thi hào Nguyễn Du với chủ đề “Di sản văn chương của Đại thi hào Nguyễn Du”, thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh Hà Tĩnh, các hiện vật khảo cổ học Phôi Phối Bãi Cọi và Mộc bản Trường Lưu...

- Tổ chức trưng bày bộ tranh minh họa truyện Kiều (tám lớn) tại Khu lưu niệm Nguyễn Du.

- Thi ngâm thơ Kiều, diễn trò Kiều, bình Kiều.

- Tổ chức Hội thi Thuyết minh viên cho các thuyết minh viên tại các điểm du lịch, di tích trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức trình chiếu các bộ phim về Nguyễn Du, gồm: Phim truyện Long thành cầm giã ca; Phim tài liệu về Nguyễn Du.

- Tổ chức trao giải thưởng “Văn học nghệ thuật Nguyễn Du” tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI – 2015.

2.5. Triển khai Dự án Tu bổ, chỉnh trang các hạng mục công trình cấp thiết tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du theo thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành kịp thời, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt các hoạt động trong đợt kỷ niệm cũng như lâu dài.

2.6. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du vào tối ngày 05/12/2015

tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Cục, Vụ, Viện, Hội, Học viện; Bộ tư lệnh Quân khu 4...; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam và các vị khách quốc tế; các Hội đồng hương, Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh trong và ngoài nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các cơ quan thông tấn, báo chí; các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Tiếng thơ ai động đất trời”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện tại Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, để lại ấn tượng sâu nặng trong lòng khán giả. Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp toàn bộ chương trình Lễ kỷ niệm trên sóng VTV1, VTV4 và các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du đã thành công tốt đẹp, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Truyện Kiều và các di sản văn chương của Nguyễn Du trong nước và nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, làm rạng danh văn hóa Việt Nam.

2. Tập trung nguồn lực xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Du trở thành địa chỉ văn hóa và du lịch của quốc gia; Hình thành các tuyến du lịch liên kết di tích, tạo không gian tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa và truyền thống của xã Tiên Điền, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du; Nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích của Khu Lưu niệm Nguyễn Du.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du theo Quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 3/12/2015.

3. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền quảng bá tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du”, ban hành theo Quyết định số 3897/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/11/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và thực hiện Đề án “Tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị Truyện Kiều và các di sản văn hóa của Đại thi hào Nguyễn Du” trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị Truyện Kiều và các di sản văn chương của Nguyễn Du trong toàn quốc.

2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh Đại thi hào Nguyễn Du và phát huy giá trị Truyện Kiều bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và mỗi địa phương.

3. Đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban UNESCO quốc gia và các Ban, bộ, ngành liên quan tiếp tục có các hình thức tuyên truyền, quảng bá về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều đến với các quốc gia trên thế giới./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch QH, các Phó CT Quốc hội;
- Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH-TT-DL;
- Bộ Ngoại giao;
- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban UNESCO quốc gia;
- Hội Nhà văn Việt Nam;
- Hội Kiều học Việt Nam;
- Các thành viên BCD, BTC các hoạt động KN 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT, VX.
- Gửi: + VB Giấy: TP không nhận được bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỜNG BAN



Lê Đình Sơn
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh